
STAFRÆNT RÁÐ 10. APRÍL 2024: Fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
yfirlit yfir tæknilausnir – ÞON24040003 
 
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska eftir því að þjónustu- og nýsköpunarsvið skilil 
yfirliti yfir þær tæknilausnir sem teknar hafa verið í notkun frá júní 2022, hvaða svið 
nýta viðkomandi tæknilausn og hver var kostnaðurinn við innleiðingu og kaup og 
aðlögun eða smíði viðkomandi tæknilausnar. Ennfremur er þess óskað að gerð verði 
grein fyrir því á hvaða svið kostnaðurinn sem varð til við innleiðingu viðkomandi 
tæknilausnar var færður. Einnig er óskað er eftir að gert sé grein fyrir kostnaðinum eftir 
árum. 
 


